

Số: /BC-UBND

Phổ An, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2023

Thực hiện công văn số 550 /PKT ngày 14/11/2023 của Phòng Kinh Tế về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2023

Nay UBND xã báo cáo kết quả thực hiện công tác dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn xã như sau:

I. Khái quát tình hình lao động nông thôn trên địa bàn .

Xã Phổ An là xã đồng bằng ven biển, Nằm về phía Đông Bắc cách thị xã Đức Phổ 13km. Có tổng diện tích tự nhiên dân số 12.447 khẩu, chủ yếu sống bằng nghề Nông lâm ngư nghiệp.

Hàng năm Đảng ủy và Hội đồng nhân dân xã có nghị quyết về đào tạo lao động và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, UBND xã tổ chức tuyên truyền công tác đào tạo lao động và giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn xã.

Tổng số lao động nông thôn trên địa bàn xã Phổ An là 4.323 khẩu chiếm 34,73% dân số.

Năm 2023 xã Phổ An đã có thêm 738 lao động nông thôn có việc làm mới tại địa phương.

Lao động nông thôn chủ yếu hoạt động trong các ngành nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản; trồng trọt.

II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

1. Công tác triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

- UBND xã triển khai và thực hiện tốt các văn bản của cấp trên như:

Quyết định số Số: 3685/QĐ-BNN-KTHT ngày 29/09/2022 của Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022 – 2025.

Công văn số 09/PKT ngày 05/01/2023 của Phòng Kinh tế thị xã Đức Phổ về đăng ký nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2023-2025

Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023;

Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 27/04/2023 của UBND Tỉnh Quảng Ngãi về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh;

2. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho LĐNT (cấp xã) liệt kê văn bản.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong tình hình mới. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giàu - nghèo giữa nông thôn và thành thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND Xã triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. UBND Xã ban hành các văn bản, kế hoạch về công tác đào tạo lao động trên địa bàn Xã như sau:

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 27/12/2022 của HĐND xã Phổ An về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

Thông báo số 06/TB – UBND ngày 09/01/2023 của UBND xã Phổ An Về việc đăng ký nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2023-2025;

Báo cáo số 228/BC – UBND của UBND xã Phổ An ngày 10/10/2023 về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế, xã hội, Quốc phòng, an ninh năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024;

Báo cáo 232/UBND ngày 10/10/2023 của UBND xã Phổ An về Tỷ lệ giảm nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo và lao động tạo việc làm mới, tăng việc làm thêm năm 2023.

III. Tình hình, kết quả thực hiện trong năm 2023

1. Tình hình, kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề LĐNT ở địa phương.

UBND xã chỉ đạo cho Đài truyền thanh xã thường xuyên thông báo các chủ trương chính sách của cấp trên, tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức, lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt ở khu dân cư, phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, đoàn viên nhất là phối hợp với Đoàn thanh niên để tuyên truyền, vận động thanh niên chưa qua đào tạo để học nghề và giải quyết việc làm ổn định.

UBND Xã chỉ đạo các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên của mình để nâng cao nhận thức của người dân, của mỗi gia đình về tầm quan trọng của việc đào tạo lao động nông thôn.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn.

UBND xã Phổ An tiếp nhận các văn bản về vấn đề đào tạo lao động nông thôn từ cấp trên đã thực hiện các bước kiểm tra, giám sát, đồng thời tư vấn cho người lao động xác định nghề nghiệp phù hợp với bản thân. Do vậy nhu cầu được học nghề của bà con nhân dân ngày một tăng, trong đó chủ yếu là các nghề nông nghiệp như: Trồng, chăm sóc và bảo quản Nấm rơm; Kỹ thuật chăn nuôi Gà, Lợn, Bò, Lươn.

UBND xã thường xuyên kiểm tra trong việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên; thường xuyên nắm bắt thông tin báo cáo với cấp trên có liên quan để có sự chỉ đạo, định hướng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho nông thôn.

2. Kết quả đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Năm 2023 tại địa bàn xã Phổ An chưa mở các lớp dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

IV. Đánh giá chung

1. Những ưu điểm, kết quả đạt được.

Công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho Lao động nông thôn được triển khai và thực hiện đúng quy định và đúng định hướng của Tỉnh, Thị xã.

Tổng số lao động nông thôn trên địa bàn xã Phổ An là 4.323 khẩu chiếm 34,73% dân số.

Năm 2023 xã Phổ An đã có thêm 738 lao động nông thôn có việc làm mới tại địa phương.

Lao động nông thôn chủ yếu hoạt động trong các ngành nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản; trồng trọt.

2. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được không thể tránh khỏi những hạn chế trong công việc như:

Công tác phối hợp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn hạn chế, chưa đi vào chiều sâu.

Công tác theo dõi, thống kê kết quả sau đào tạo gặp nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn nhân lực và kinh phí (số lao động đã có việc làm, nơi làm việc, thu nhập,...hầu hết các địa phương chưa quản lý chặt chẽ).

Tỷ lệ người dân tham gia các lớp học nghề còn hạn chế, không đủ chỉ tiêu để địa phương mở lớp đào tạo.

Sự quan tâm xây dựng mô hình hay, cách làm hiệu quả để đầu tư, khích lệ và phổ biến nhân rộng còn hạn chế.

Chất lượng thực sự của nguồn lao động qua đào tạo còn thấp, tay nghề còn hạn chế nên tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn và thu nhập không ổn định.

3. Nguyên nhân khó khăn, vướng mắc, hạn chế (nguyên nhân khách quan và chủ quan).

Công tác tuyên truyền chưa sâu rộng trong quần chúng nhân dân để nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn..

Đa số người trong độ tuổi học nghề đã có việc làm, số ít còn lại không muốn đi học vì quan điểm nghề nông nghiệp có kinh tế thấp hơn so với các ngành nghề khác.

Người dân còn nhiều vấn đề vướng mắc ảnh hưởng đến việc tham gia học nghề như con nhỏ, không có thời gian,...

Tinh thần trách nhiệm và thái độ tiếp nhận sự đào tạo của người dân chưa cao dẫn đến chất lượng lao động chưa tốt.

Vấn đề giai quyết việc làm cho người lao động sau khi tham gia các lớp học nghề vẫn còn hạn chế, lao động chưa thể áp dụng các kiến thức đã học vào quá trình tham gia kinh tế.

V. Kiến nghị và đề xuất

Cần thực hiện một số giải pháp như thực hiện chính sách tạo việc làm cho người lao động.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu vào trong quần thể nhân dân để người lao động hiểu tầm quan trọng của việc làm và tự nguyện tham gia vào các lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Mở các lớp học nghề phù hợp với xu hướng kinh tế nông nghiệp hiện đại nhằm đảm bảo chất lượng việc làm cho người lao động.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo, giải quyết việc làm, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn xã Phổ An năm 2023./.

Nơi nhận:

- Phòng Kinh tế thị xã;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Quốc Việt